

# Agribank tiếp sức doanh nghiệp bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn

07:52 23/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Agribank trong hỗ trợ nền kinh tế.**

Theo đó, “Mở tài khoản mới, đón lộc kinh doanh” là chương trình ưu đãi đặc biệt trong năm 2025 hướng đến doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán tại Agribank. Doanh nghiệp mở tài khoản mới sẽ được tặng tài khoản số đẹp, giảm phí mở tài khoản số đẹp. Đồng thời, tài khoản mới mở sẽ được miễn phí hoàn toàn phí quản lý tài khoản và miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp Agribank Corporate eBanking, bao gồm các tiện ích nổi bật như chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, chuyển tiền theo lô, thanh toán lương, nộp thuế điện tử.

Song hành với chương trình ưu đãi mở tài khoản mới, Agribank đang triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi hướng tới đa dạng nhiều loại hình doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là chương trình hưng thịnh cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Agribank cung ứng nguồn vốn ưu đãi với điều kiện vay vốn linh hoạt, lãi suất giảm đến 1,2%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường giúp doanh nghiệp SMEs tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.



*Agribank tiếp sức doanh nghiệp bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn.*

Một trong những lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên rót vốn là hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu được hưởng lãi suất ưu đãi đến 1,6%/năm so sần lãi suất cho vay thông thường. Bên cạnh hỗ trợ lãi suất, chương trình còn kết hợp các ưu đãi, hỗ trợ về dịch vụ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường và khai thác tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia. Bên cạnh đó, các giải pháp tài chính như UPAS L/C, tài trợ trước và sau giao hàng, bảo lãnh thanh toán cũng được thiết kế phù hợp với đặc thù hoạt động xuất nhập khẩu của từng doanh nghiệp.

Agribank dành chương trình tín dụng quy mô lớn 80.000 tỷ tài trợ vốn các doanh nghiệp lớn, lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn đến 1,5%/năm so với sần lãi suất cho vay thông thường. Đây là một cú hích mạnh mẽ, giúp các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn có thêm nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, năm 2025, có sự trở lại của chương trình ưu đãi tín dụng dành cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), quy mô 5.000 tỷ đồng và 100 triệu USD. Đồng thời, doanh nghiệp FDI còn được tiếp cận các sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối và dịch vụ thanh toán quốc tế với chi phí

tối ưu và tốc độ xử lý nhanh chóng.

Không chỉ tập trung bổ sung vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp, Agribank còn triển khai chương trình tín dụng ưu đãi tài trợ các khoản vay trung dài hạn phục vụ các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng và công nghiệp chế biến... Với dòng vốn ổn định, lãi suất cố định đến 24 tháng chỉ từ 6,0%/năm, chương trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi mở tài khoản và các gói tín dụng quy mô lớn, Agribank kỳ vọng năm 2025 sẽ là năm bứt phá của doanh nghiệp. Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết lâu dài của Agribank trong việc đồng hành, tiếp sức và kiến tạo thành công cùng cộng đồng doanh nghiệp và góp phần kiến thiết kinh tế đất nước.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/agribank-tiep-suc-doanh-nghiep-bang-nhieu-uu-dai-hap-dan>